

## สธ.ปรับแผนกักตัว-งดออกห้อง โลงกลุ่มเสี่ยงหม่อมโควิดผลลบ

สธ.สั่งงดผู้ถูกกักกันโรคออกนอกห้อง รอพบทวนมาตรการสกัด  
ระบอบรอบสอง สมุยโลงผลตรวจกลุ่มเสี่ยงสูงหม่อมติดโควิด  
เป็นลบ ทอยยเปิดด่านแม่สอด เจตีย์สามองค์ (อ่านต่อหน้า 7)

### ต่อจากหน้า 1

### โควิด

#### สธ.แจงหม่อมฝรั่งเศสติดโควิด

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทยว่า ในรอบเดือนตุลาคม มี 2 เหตุการณ์คือ สถานการณ์การพบพนักงานขับรถชาวเมียนมาติดเชื้อ เข้ามาที่ อ.แม่สอด จ.ตาก มีการค้นหาผู้สัมผัสและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 10,000 ราย ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม วันนี้จะครบกำหนด 14 วันแล้ว ขณะนี้มีมาตรการเข้มข้นในการห้ามคนเข้ามาทางชายแดน การเข้มงวดการขนส่งสินค้า อีกเหตุการณ์คือ กรณีหญิงชาวฝรั่งเศส อายุ 57 ปี เข้ารับการกักกันในสถานกักกันทางเลือก (Alternative State Quarantine) ขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาล (รพ.) เกาะสมุย จากการสอบสวนโรคมั่นใจมากขึ้นว่า จะเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ และมีความเป็นไปได้ที่เกิดจากการสัมผัสเชื้อในสถานกักกัน

#### ทบทวนมาตรการกักกัน

“คาดว่าช่วงเวลาติดเชือน่าจะเป็นช่วงวันที่ 10-12 ตุลาคมที่ผ่านมา แต่ไม่มีการแพร่เชื้อในโรงแรม เพราะออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม และมีอาการป่วยในวันที่ 17 ตุลาคม ขณะนี้การสอบสวนโรคยังมุ่งเน้นหาสาเหตุการติดเชื้อนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหากำกักกันที่สถานที่กักกันจริง ก็คงจะต้องมีการทบทวนมาตรการต่างๆ และเข้มงวดในส่วนที่อาจก่อให้เกิดการแพร่โรคได้ เพราะเป็นจุดทำให้ในประเทศหลายเกิดการแพร่ระบาดในสถานกักกัน และแพร่ระบาดในชุมชนต่อเนื่องต่อมา เช่น รัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย ดังนั้น

การกำกับให้สถานกักกันสามารถป้องกันควบคุมโรคได้เต็มที่ จึงเป็นเรื่องสำคัญสูงสุดทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญและดูแล หากทำตามมาตรการตามระดับของความเสี่ยงสามารถจัดการปัญหาได้อย่างดี มั่นใจว่าเราจะสามารถจัดการการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่เดียวกันได้อย่างดี” นพ.ธนรักษ์กล่าว

#### งดนำคนออกนอกห้อง

นพ.ธนรักษ์กล่าวว่า ขณะนี้แนวทางในสถานกักกันทางเลือกนั้น ได้ประสานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ให้งดนำคนออกนอกห้องก่อน จากเดิมที่ให้ออกจากห้องได้หลังผลการตรวจครั้งที่ 2 เป็นลบ แต่ตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรคไม่ให้ออกนอกห้องเลย และทบทวนมาตรการสำคัญ และคาดการณ์ว่าผู้ติดเชื้อรายฝรั่งเศส ทำการตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 ในวันที่ 11 ตุลาคม จึงคาดว่าจะมีช่วงเวลารับเชื้อ ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม ดังนั้น การสอบสวนโรคจะระบุตัวผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อในสถานกักกันโรค และแบ่งกลุ่มเป็น กลุ่มเสี่ยงสูง กลางและต่ำ เพื่อจัดการตามความเหมาะสม เช่น กลุ่มเสี่ยงสูงจำเป็นต้องกักกันตัวต่ออีก 14 วัน กลุ่มเสี่ยงต่ำให้เฝ้าระวังอาการป่วยของตนเอง และจำกัดพื้นที่ ส่วนเรื่องของกการถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อไวรัส เพื่อหาว่าเป็นเชื้อมาจากใคร คาดว่า จะมีรายงานผลออกมาเร็วๆ นี้

นพ.ธนรักษ์กล่าวว่า สำหรับการติดตามผู้สัมผัสสรุบบื้องต้นของทีมปฏิบัติการที่เกาะสมุย มีผู้สัมผัสทั้งหมด 120 ราย แบ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 40 ราย ประกอบด้วยคนในครอบครัวเดียวกัน 2 ราย สัมผัสในชุมชน 24 ราย ผู้โดยสารเครื่องบินเที่ยวบินเดียวกัน 12 ราย แท็กซี่ 2 ราย ตอนนี้ได้เก็บตัวอย่างผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมดและ 28 ราย ผลตรวจออกแล้ว 27 ราย ยังไม่พบผู้ติดเชื้อและรอผล 1 ราย ขณะเดียวกันติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 80 ราย ไม่มีใครมีอาการ และยังค้นหาผู้สัมผัสต่อเนื่องต่อไป นอกจากนี้ ยังได้ปิดร้านนวด และร้าน La

Bohemia Beach Lounge

#### ถ้าเจอไม่ใช่เรื่องประหลาดใจ

นพ.ธนรักษ์กล่าวว่า ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ที่มีโอกาสเจอผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าผู้ป่วยมาจากต่างประเทศตามแนวชายแดน เช่น เมียนมา มาเลเซีย หรือจากต่างประเทศบินเข้ามาและเข้าสู่สถานที่กักกัน ดังนั้นสิ่งที่ไม่ใช่แค่การป้องกันผู้ป่วยรายใหม่ แต่ถ้าเจอไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจ หรือต้องกังวล แต่สิ่งสำคัญคือให้เราสามารถตรวจเจอผู้ป่วยได้เร็ว ควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัด ไม่ใช่แพร่ไปในวงกว้าง และสนับสนุนให้ประเทศสามารถเปิดประเทศเปิดเศรษฐกิจได้กว้างขวางมากขึ้นอย่างปลอดภัย สร้างความสมดุลระหว่างสุขภาพสังคมและเศรษฐกิจ และขอความร่วมมือกับประชาชนชาวให้ป้องกันตัวเอง หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัด สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆ รับประทานอาหารร้อน และใช้ช้อนกลางส่วนตัว พวกนี้จะช่วยป้องกันโรคได้อย่างดี

#### รพ.สมุยตรวจเสี่ยงสูงผลลบ

ที่โรงพยาบาลเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย กล่าวว่า จากการสอบสวนโรคพบผู้สัมผัสใกล้ชิดชิดหญิงชาวฝรั่งเศส 110 ราย เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง 30 ราย แยกเป็นครอบครัวเดียวกัน 2 ราย ผู้โดยสารเที่ยวบินเดียวกัน 12 ราย และผู้สัมผัสในชุมชน 14 ราย รวมทั้งหมด 28 ราย ผลตรวจเป็นลบไม่พบเชื้อโควิด-19 และยังรอผลตรวจอีก 2 ราย ล่าสุดวันนี้ผลตรวจออกมาแล้วทั้ง 2 ราย ผลเป็นลบไม่พบเชื้อโควิด-19 เช่นเดียวกับผู้สัมผัสความเสี่ยงต่ำเฝ้าระวัง 80 ราย แยกเป็นเจ้าหน้าที่สนามบิน 29 ราย ผู้โดยสารเที่ยวบินเดียวกัน 23 ราย และผู้ให้บริการทางการแพทย์ 8 ราย ทั้งหมดไม่มีอาการเช่นกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ที่โรงพยาบาลเกาะสมุย นพ.พิทักษ์พล บุญมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 11 ประชุมเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเตรียมรับการตรวจราชการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 2 พฤศจิกายน จะเดินทางมาชมการสาธิตการเคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย

เครื่องบินมายังสนามบินสมุย ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการของโรงแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว เป็นโรงแรมที่อยู่ในระบบเอดแอลเอสคิว (ALSQ-Alternative Local State Quarantine) ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองทำเทียบเรือเฟอร์รี่บ้านหน้าทอน

## ห้ามมีอาการไม่น่าห่วง

นพ.พิทักษ์พล บุญมาลิก ผู้ตรวจการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า อาการล่าสุดของหญิงชาวฝรั่งเศส หลังได้รับรักษา อาการไม่น่าเป็นห่วง ส่วนผู้ที่สัมผัสมีความเสี่ยงสูง 40 ราย ตอนนี้ได้ข้อมูลหมดแล้ว และได้ทยอยเข้ามาตรวจในสถานที่ที่จัดให้ มั่นใจว่าผู้สัมผัสและจะแพร่เชื้อโรคต่อนั้นน้อยมาก ส่วนผู้สัมผัสมีความเสี่ยงต่ำ 80 ราย ได้ควบคุมตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข สำหรับสถานที่หญิงชาวฝรั่งเศสติดเชื้อมายังไม่ได้สรุปชัดเจน กระทรวงสาธารณสุข กำลังรวบรวมข้อมูลสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง แต่มั่นใจได้ว่าผู้ป่วยไม่ได้ติดเชื้อมาจากเกาะสมุย และขอให้มั่นใจได้ว่ามาตรการควบคุมโรคชาวสมุยจะปลอดภัย นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเกาะสมุยได้ตามปกติ

นางศุภากาญจน์ ยอดนุด ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเกาะสมุย กล่าวว่า หลังมีข่าวการแพร่ระบาดของหญิงชาวฝรั่งเศส ก็ได้มีนักท่องเที่ยวคนไทยโทรมาสอบถามข้อเท็จจริง และสอบถามว่ามาเที่ยวเกาะสมุยในช่วงนี้กลับไปแล้วต้องกักตัวหรือไม่ก็ได้สอบถามไปทางสาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย แจ้งว่าในเรื่องต้นไม่ต้อกักตัว ทำให้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวตามปกติ และมีความระมัดระวังตัวเองสวมหน้ากากอนามัยมากขึ้น

## เปิดด่านแม่สอดวันแรก

ที่ จ.ตาก พ.อ.ประสาน เห็นประเสริฐ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 อ.แม่สอด จ.ตาก นายประเสริฐ สอนเจริญทรัพย์ รองสาธารณสุขจังหวัดตากฝ่ายวิชาการ เจ้าหน้าที่สำนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ 2 จ.พิษณุโลก นพ.วรัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด สาธารณสุขอำเภอแม่สอด และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงตาก 2 อ.แม่สอด ได้ไปตรวจสอบระบบการแลกเปลี่ยน และขนส่งสินค้า ระหว่างรถยนต์บรรทุกสินค้าไทยกับรถยนต์บรรทุกสินค้าเมียนมา ที่ด่านพรมแดนไทย-เมียนมา (แม่สอด-เมียดี 2) บ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด เนื่องจาก

วันที่ 26 ตุลาคม เป็นการเปิดวันแรก หลังจากคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จ.ตาก มีคำสั่งจังหวัดตากที่ 2758/2563 ให้ระงับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดน ณ จุดสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 และช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติตามกฎหมายศุลกากร เฉพาะการขนส่งสินค้า และสินค้าข้ามแดนที่ได้รับการผ่อนผัน 33 ช่องทาง ระหว่างวันที่ 18-25 ตุลาคม ลงนามโดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

## จัดระเบียบแรงงานชนสินค้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศเปิดพรมแดนให้เฉพาะขนถ่ายสินค้าค่อนข้างคึกคักมาก เจ้าหน้าที่กำกับให้คนขับรถเมียนมา พร้อมผู้ติดตามอยู่กันคนละฝั่ง แต่ทางฝั่งไทยต้องใช้แรงงานมาก เพราะไม่ต้องการให้สัมผัสกับชาวเมียนมา จากฝั่งจังหวัดเมียวดี รวมไปถึงการจัดระเบียบพื้นที่ยังต้องแก้ไขอีก และขณะนี้ต้องใช้ทหารคอยจัดระเบียบไปก่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ 2 จ.พิษณุโลก และทีมสาธารณสุขจังหวัดตาก โรงพยาบาลแม่สอด ยังคงนำคนขับรถยนต์เมียนมาทุกรายเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากนั้นจึงให้สวมเสื้อสีแดง และอยู่คนละฝั่งของแนวกันห้ามใกล้ชิดกับแรงงานฝ่ายไทยที่สวมเสื้อสีเขียว

นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก กล่าวว่า วันแรกมีปัญหาลูกขลุ่ยมาก โดยเฉพาะเรื่องแรงงาน ต้องแก้ปัญหาต่อไป แต่โดยภาพรวม ร้อยละ 80 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี สำหรับในช่วงระยะเวลา 7 วัน ที่ปิดด่านพรมแดน ระงับการขนส่งสินค้าทำให้เม็ดเงินหายไปวันละ 200 ล้านบาท ถ้าระยะเวลา 7 วัน สูญเสียเม็ดเงินไปประมาณกว่า 1,400 ล้านบาท

## เปิดด่านพระเจดีย์สามองค์

ที่ จ.กาญจนบุรี นายจิระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศผ่อนผันมาตรการการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเปิดให้ส่งออกและนำเข้าสินค้าอุปโภคและบริโภค ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ในวันที่ 27 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. โดยอนุญาตให้เปลี่ยนถ่ายสินค้า เปลี่ยนตัวพนักงานขับรถและพนักงานประจำรถ รวมไม่เกิน 2 คน ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ จุดผ่อนปรนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ต้องผ่านการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

ระหว่างประเทศ ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ ต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและข้อปฏิบัติ ด้านสุขอนามัยในเรื่องการคัดกรองผู้ติดเชื้อ การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง (social distancing) โดยเคร่งครัด

## ไทยป่วยโควิดอีก 7 ราย

เฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ประจำวัน มีผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย รวมสะสม 3,743 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ 2,451 ราย อยู่ในสถานกักกันโรคที่รัฐกำหนด (Quarantine) 795 ราย รักษาหายไปแล้ว 3,543 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 141 ราย เสียชีวิตสะสม 59 ราย ในจำนวนผู้ป่วยสะสม 3,736 ราย รับรักษาในกรุงเทพมหานคร และ จ.นนทบุรี 2,044 ราย ภาคเหนือ 107 ราย ภาคกลาง 735 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 112 ราย ภาคใต้ 744 ราย ส่วนผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ ได้แก่ 1.มาเลเซีย 1 ราย ชายไทย อายุ 67 ปี อาชีพพนักงานนวด 2.ออสเตรเลีย 1 ราย หญิงไทย อายุ 49 ปี อาชีพพนักงานนวด 3.จอร์แดน 1 ราย ชายไทย อายุ 25 ปี อาชีพพนักงานศึกษา 4.อิรัก 1 ราย หญิงไทย อายุ 39 ปี อาชีพพนักงานนวด 5.กาตาร์ 1 ราย หญิงไทย อายุ 40 ปี 6.ตุรกี 1 ราย หญิงไทย อายุ 42 ปี และ 7.คูเวต 1 ราย ชายไทย อายุ 49 ปี อาชีพรับจ้าง

ส่วนสถานการณ์ โควิด-19 ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อเพิ่มใหม่ 404,793 ราย ยอดผู้ติดเชื้อรวม 43,328,174 ราย อาการรุนแรง 77,749 ราย รักษาหายแล้ว 31,900,636 ราย เสียชีวิต 1,159,009 ราย อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ 1.สหรัฐ 8,889,179 ราย เป็นรายใหม่ 60,889 ราย 2.อินเดีย 7,909,050 ราย เป็นรายใหม่ 45,156 ราย 3.บราซิล 5,394,128 ราย เป็นรายใหม่ 12,904 ราย 4.รัสเซีย 1,513,877 ราย เป็นรายใหม่ 16,710 ราย 5.ฝรั่งเศส 1,138,506 ราย เป็นรายใหม่ 52,010 ราย ประเทศไทยอยู่อันดับ 146 ของโลก ส่วนเมียนมามีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 986 ราย ยอดสะสมรวม 44,774 ราย

## จีนพบติดเชื้อโควิดใหม่ 138 คน

ขณะที่สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า จีนต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ขนานใหญ่ให้กับประชาชนทั่วทั้งเมืองอีกครั้งครั้งนี้เป็นในเมืองคาซฮาร์มีประชากรราว 4.7 ล้านคน ตั้งอยู่ใน

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 27 ตุลาคม 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15570

หน้า: 1 (ล่าง), 7

Col.Inch: 118.56

Ad Value: 130,416

PRValue (x3): 391,248

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สธ.ปรับแผนกักตัว-งดออกห้อง โลงกลุ่มเสี่ยงหม่อมโควิดผลลบ

มณฑลชานเจียงของจีน ส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมอยู่กูร์ หลังจากพบติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการถึง 138 คน การตรวจพบผู้ติดเชื้อรายแรกแต่ไม่แสดงอาการ เป็นผู้หญิงรายหนึ่งทำงานอยู่ในโรงงานผลิตเสื้อผ้าแห่งหนึ่ง นับเป็นผู้ติดเชื้อโควิดในท้องถิ่นรายแรกที่ตรวจพบในจีนแผ่นดินใหญ่ในรอบ 10 วันที่ผ่านมา ส่งผลให้ทางการเริ่มขยายการตรวจหาเชื้อเพิ่มขึ้นในเมืองคางการ์เพิ่มขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคม ทำให้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไม่แสดงอาการ อีก 137 คน ทางการจีนได้สั่งปิดโรงเรียนในเมืองคางการ์และห้ามประชาชนในพื้นที่ออกจากเมืองนี้เว้นแต่จะมีผลตรวจยืนยันว่าไม่ติดเชื้อโควิด-19 บีบีซีอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการจีนว่าจนถึงช่วงบ่ายวันที่ 26 ตุลาคม ได้ตรวจหาเชื้อโควิดให้แก่ชาวเมืองคางการ์ไปได้แล้วกว่า 2.8 ล้านคน ส่วนประชาชนที่เหลือคาดว่าจะตรวจหาเชื้อให้เสร็จสิ้นได้ภายใน 2 วัน จีนมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 85,810 ราย และผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่ 4,634 ราย